



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือก ในวันที่
๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ นักศึกษาทุนโครงการด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน ได้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาคัดเลือกทราบ
ดังนี้

๑. ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา การมีปฏิสัมพันธ์ไหวพริบ
เจตคติและอุดมการณ์ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๒. การแต่งกายให้แต่งกายสุภาพ ตามประเพณีนิยม

๓. ให้ผู้เข้ารับการศึกษาเลือกนำบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการศึกษาเลือก และบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ยังไม่หมดอายุ) มาแสดงในวันสอบคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอุดมศักดิ์ เพชรผา)

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
วิชาเอกภาษาสเปน			ห้องประชุม
๑	๐๑๐๐๑	นางสาวเกวลี ป่าสนธ์	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดศรีสะเกษ
วิชาเอกภาษาเกาหลี			วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑	๐๒๐๐๑	นางสาววิรินทร์ศิตา มีหนองหว้า	เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒	๐๒๐๐๒	นางสาวนริพร เลิศนาลัย	
วิชาเอกภาษาเวียดนาม			
๑	๐๓๐๐๑	นางสาวกุลมณี พรหมศรี	
วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น			
๑	๐๔๐๐๑	นางสาวหทัยรัตน์ อมรเดชากุล	

